

## ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธุรกิจเกษตร)



### นายประกอบ รัตนพันธ์

นายประกอบ รัตนพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓ อายุ ๗๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วท.ม. เกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา University of Management and Administration ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

**ประวัติการทำงาน** อาจารย์สอนโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (๕ สมัย)

ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาและด้านเกษตรกรรม ณ ประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ฟิลิปปีนส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ลาว พม่า ภูฏาน จีน เกาหลี อินเดีย ญี่ปุ่น ปากีสถาน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก เยอรมัน อียิปต์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย อิสราเอล แคนาดา ฝรั่งเศส จอร์แดน เดนมาร์ก เปอร์เซีย แอฟริกาใต้ สวีเดน บัลแกเรีย ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์

### ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย

นายประกอบ รัตนพันธ์ ได้ผลักดันการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับด้านการเกษตร โดยผ่านทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร โดยร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เช่น การส่งเสริมการปลูกทุเรียน การผลิตมังคุดให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุน การส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ การส่งเสริมการผลิตให้มีมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออกและการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่พื้นถิ่น

นายประกอบ รัตนพันธ์ มีส่วนร่วมในการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมการปลูกโกโก้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดในภาคใต้ โดยร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบริษัท ไทยบุรี โกโก้ จำกัด

ซึ่งได้ทำ MOU ไว้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษา

นายประกอบ รัตนพันธ์ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับนักศึกษาในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระให้แก่ นักศึกษาว่าที่ “บัณฑิต” ของคณะเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “อนาคตเกษตรไทย” และปลูกฝังความรู้สึกรัก ห่วงแหน ผูกพันต่อสถาบัน คณาจารย์ และรุ่นน้อง ซึ่งท่านได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีมาถ่ายทอดให้กับว่าที่บัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคม รวมถึงการสร้าง ความมั่นคงในชีวิตและพัฒนาตัวเองด้วย

**ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย**

**ผลงานทางสังคม** ร่วมบุกเบิก และก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง) ร่วมบุกเบิก และก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพังงา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา) ร่วมมือกับองค์การนานาชาติ (PLAN) เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้แก่ผู้ยากจนในจังหวัดมหาสารคาม จนเกิดรายได้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จัดทำแปลงแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำรินในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของส่วนราชการ และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ ๔ ระยะชิด เป็นระบบต้นแบบในการศึกษาดูงานของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ในจังหวัดมหาสารคาม และใกล้เคียง (แปลงสาธิตในวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีมหาสารคาม) จัดการศึกษาโครงการเกษตรเพื่อชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จนประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เป็นที่ศึกษาดูงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ บริหารสถานศึกษาเกษตรกรรม จนได้รับโล่รางวัล สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และได้โล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการอีสานเขียวของรัฐบาลจนสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก โดยสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมการปลูกทุเรียนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมการปลูกโกโก้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

และจังหวัดในภาคใต้ โดยร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบริษัท ไทยบุรี โกโก้ จำกัด ซึ่งได้ทำ MOU ไว้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยและกล้วยงให้ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมการปลูกกล้วยและกล้วยง ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือรายได้เสริมจากพื้นที่ว่างเปล่า ในสวนปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมันที่ปลูกในปีแรก ๆ ของพื้นที่อำเภอทุ่งสง และอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ โดยสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มมูลค่าในการปลูกข้าวไร่ให้แก่เกษตรกร สนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคผลผลิตเกษตรกรรม เป็นสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร สนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมการการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เล็งได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาทางด้านเกษตร จึงได้มีการผลักดันด้านงบประมาณในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการ ในส่วนของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ช่วยสนับสนุนโดยการของบประมาณสิ่งก่อสร้างโรงเรียนเกษตรอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเป็นเงิน ๑๘,๐๒๐,๕๐๐ บาท เป็นผู้มีส่วนในการสนับสนุนการขอแปรญัตติงบประมาณก่อสร้างถนนภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใสใหญ่ ผ่านสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผู้ได้ผลักดันงบประมาณในฐานะ กรรมการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ผ่านทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์อาหารสัตว์ (feed center) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ของคณะเกษตรศาสตร์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจะช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกลงสำหรับ บริการให้กับเกษตรกรกลุ่ม ผู้เลี้ยงสัตว์

นายประกอบ รัตนพันธ์ ได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างสมบูรณ์แบบมาอย่างยาวนาน ไม่เคยมีประวัติเสียหาย ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมากมาย และได้อุทิศตนช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนมีส่วนช่วยในการพัฒนาเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอทุ่งสง อำเภอบางขัน และอำเภอใกล้เคียง นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเรื่องตามลำดับ จากผลงานและความมุ่งมั่นในการทำงานของ นายประกอบ รัตนพันธ์ จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ทางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นควรมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธุรกิจเกษตร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป